



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

ที่ ๑๖ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕ และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๙ ง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานทราบและนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ จึงได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จึงขออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นำกล่าวประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

๒. ลงนามในประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

๓. ลงนามในหนังสือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบ

๔. ขอความอนุเคราะห์กลุ่ม ICT จัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- เห็นควรดำเนินการตามข้อ ๑- ๔ ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสาริตา บุญมี)

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๖/

โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดฯ จำนวน ๑ ชุด

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ จำนวน ๑ ชุด

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ซึ่งในการประเมินตามกรอบแนวทางดังกล่าว กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตนาที่มุ่งมั่น ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ในสังกัดให้ยึดถือและปฏิบัติในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด นั้น

ในการนี้ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ จึงได้ประกาศนโยบายงดรับและให้ของขวัญในช่วง เทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) เพื่อแสดงเจตนาที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดตามประกาศ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย ดวงอัน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์



ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมและแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อ ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนาธรมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีจึงขอประกาศว่าโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการ กระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนโดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับ ดูแล บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง เคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศุภชัย ดวงอัน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์